



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอतालชุม
เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ในระดับ “ดีเด่น” และ “ดีมาก”

ด้วย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๐ ให้ใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนข้าราชการ และตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๗๖ บัญญัติ
ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง
และเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถอธิบาย และตรวจสอบได้ โดยให้ประกาศ
รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเด่น” และ “ดีมาก” ในที่เปิดเผยให้ทราบทั่วกัน ทุกครั้งที่มีการ
ประเมิน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอतालชุม ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงผลการประเมินระดับ “ดีเด่น” และ “ดีมาก” ดังรายชื่อ
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวรวิทย์ สอดศรี)
สาธารณสุขอำเภอतालชุม



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

โดยที่หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศ รายชื่อข้าราชการ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไป ให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น จังหวัดอุบลราชธานี จึงประกาศรายชื่อข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชลธี ยังตรง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.तालसुम สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

นางปานรดา

หอมสมบัติ

นางสาวภัทรจิตร

คำน้อย

นางสาวศิริพันธ์

งามฉลวย

ประกาศเผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ระดับดีเด่น และดีมาก
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ระดับดีเด่น

- นางสาววันเพ็ญ จันทาโย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- นายดาทีทน จำปานาค พนักงานบริการ

ระดับดีมาก

- นางสาวปรียามาศ เพ็ญพิมพ์ เจ้าพนักงานธุรการ
- นางสาวนิตตา วงษาเนา พนักงานธุรการ
- นางสาวภูษณิศา ดันประเทศ เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศเผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว ระดับดีเด่น และดีมาก
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ระดับดีเด่น

- นางสาววิษราพร ทองอ่อน ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตภิบาล